



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 16 มกราคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. เลียนโมเดล"อีอีซี" จุดพลุเขตศก. การเกษตร ตั้งเป้า 6 เดือนรู้ผล	ฐานเศรษฐกิจ
2. ม.มหิตล กาญจน์ ปลุกมะเขือเทศอัจฉริยะนวัตกรรมพัฒนาเกษตร	มติชน (กรอปปาย)
3. ภาพข่าว: ตลาดสดคนไทย	แนวหน้า
4. คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า'	แนวหน้า
5. คอลัมน์: ช่วยกันคิด: ยกมาตรฐานสินค้าเกษตร-อาหาร	ประชาชาติธุรกิจ
6. คอลัมน์: ข่าวสั้นยานยนต์: 'ฟอร์ด' เต็มฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่	สยามธุรกิจ
7. Thai Fresh Market 'แกร็บ'หนุนเกษตรกรสร้างรายได้	ประชาชาติธุรกิจ
8. 'ปศุสัตว์'ออกโรงโต้ข่าวปลอม มั่นใจสินค้าปลอดภัยไร้โควิด	สยามธุรกิจ
9. ซ็อนมโรงเรียน ช่วยผู้เลี้ยงโคฯ	ไทยรัฐ
10. คอลัมน์: SOCIETY: เกษตรเพื่อการส่งออก	การเงินธนาคาร



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

ฉบับที่ : 3645 หน้า : 9(ล่าง)

หัวข้อข่าว : เลียนโมเดล"อีอีซี" จุดพลุเขตศก. การเกษตร ตั้งเป้า 6 เดือนรู้ผล

เลียนโมเดล"อีอีซี" จุดพลุเขตศก. การเกษตร ตั้งเป้า 6 เดือนรู้ผล

ก. เกษตรฯ ชูμπันโปรเจกต์ตั้งไข่เขตเศรษฐกิจการเกษตรพิเศษ เลียนโมเดล"อีอีซี" หวังพลิกชีวิตเกษตรกรก้าวสู่เกษตรอุตสาหกรรม พ่วงกฎหมายใหม่พิเศษรองรับ สวก.รับลูกเร่งหานักวิจัย ป้อนการบ้าน ดึงกรอบการทำงานให้แล้วเสร็จใน 6 เดือน

ไทยเป็นประเทศส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในระดับที่ขยับขึ้นของโลก โดยช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีมูลค่าส่งออกสูงถึง 6-8 ล้านล้านบาทต่อปี โดยตลาดส่งออกหลักสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยได้แก่ อาเซียน ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป จีน และสหรัฐอเมริกา สินค้าส่งออกสำคัญที่มีมูลค่าส่งออกสูงในลำดับต้นๆ

ได้แก่ ข้าวและ มันสำปะหลัง น้ำตาลและผลิตภัณฑ์ ยางพารา น้ำมันปาล์ม เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์, ปลาหมึกและผลิตภัณฑ์ และกุ้งและผลิตภัณฑ์ ผลไม้และผลิตภัณฑ์ เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ นมและผลิตภัณฑ์ และปลาและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

ทั้งนี้แม้ไทยจะมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สูง และมีสินค้าที่หลากหลาย แต่มีค่าถมาด้อย ทำให้เกษตรกรไทย จึงยังมีฐานะยากจน ดังนั้นเพื่อพลิกชีวิตเกษตรกร และสินค้าในพื้นที่ให้เกิดการบูรณาการอย่างสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจนถึงการส่งออก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการร่างกฎหมายพิเศษเพื่อจัดตั้งเขตเศรษฐกิจการเกษตรพิเศษ (Special Agricultural

Economic Zone : SAEZ) โดยเลียนโมเดลของเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า เรื่อง จัดตั้งเขตเศรษฐกิจการเกษตรพิเศษ (SAEZ) หรือ "อีอีซี ภาคการเกษตร" เป็นโครงการใหม่ มีแผนจะทำเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษข้าว เขตเศรษฐกิจพิเศษยางพารา เขตเศรษฐกิจพิเศษมันสำปะหลัง เป็นต้น โดยอยู่ระหว่างการเตรียมศึกษาริวิจัยจาก สศก.เห็นจุดอ่อนหลายอย่างในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทย และมองว่าการพัฒนาในเชิงพื้นที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าการพัฒนาในเชิงภาพรวม โดยจะดูพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งต่อไป

นอกจากนี้จะดูโอกาสทางการตลาดของสินค้า ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการใช้พื้นที่ กระบวนการจะทำได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนวทางจะทำได้ในปีนี้อยู่กำลังร่วมกับหลายสถาบันในการศึกษากฎหมาย เพื่อให้มีกฎหมายพิเศษออกมาเพื่อรองรับในพื้นที่ดังกล่าว

นายฉันทานนท์ กล่าวว่ ก่อนหน้านี้ อาจเคยได้ยินข่าว เช่น ชาวอุตุฮาระเบีย จะมาเช่าพื้นที่ไทยปลูกข้าว ซึ่งกฎหมายไม่อนุญาต แต่การที่จะดึงชาวอุตุฮาระเบียมาเปิดโรงงานแล้วมีการทำสัญญากับเกษตรกรเพื่อทำเกษตรแบบมีพันธสัญญา (คอนแทร็กฟาร์มมิง) ระยะ 10-20 ปี ก็มีความมั่นคงทางอาหารร่วมกัน

สอดคล้องกับ **ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ** ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

ฉบับที่ : 3645 หน้า : 9(ล่าง)

หัวข้อข่าว : เลียนโมเดล"อีอีซี" จุดพลุเขตศก. การเกษตร ตั้งเป้า 6 เดือนรู้ผล



(สวก.) กล่าวว่า ภารกิจหลักของ สวก.คือ การให้ทุนวิจัย ซึ่งหนึ่งในการวิจัยให้ทุนวิจัยเงินโยบายนอกจากนี้ยังได้ช่วยนอกจากเชิงพาณิชย์ ซึ่งเรื่องจัดตั้งเขตเศรษฐกิจการเกษตรพิเศษนี้เป็นการวิจัยเงินโยบาย เป็นผลจากรัฐบาลได้ออกนโยบายมาหลายมาตรการ โดยเฉพาะเรื่องอีอีซี สวก. มองว่าปัจจุบันมาตรการที่เป็นต้นทางการผลิตวัตถุดิบทั้งหมด สามารถป้อนสินค้าให้พื้นที่อีอีซีได้ด้วย

“ทางเลขา สวก. ได้ให้แนวทางการศึกษาวิจัยเงินโยบายว่า ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคการเกษตร ควรจะมีเศรษฐกิจพิเศษ แล้วถ้ามีควรจะมีรูปแบบใดเพื่อยกระดับการผลิตของภาคการเกษตรโดยเฉพาะต้นทางกับกลางทาง หรือหากเป็นปลายทางก็จะเป็นการแปรรูปเบื้องต้นเพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกษตรกรก็พัฒนาตนเอง เพิ่มมูลค่า เช่น ภาคอีสาน จะมีข้าวหอมมะลิ ถ้าต้องเสนอรัฐบาลจะต้องทำงานวิจัยเงินโยบายว่าทำไมถึงต้องมีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเกษตร จุดแข็งและข้อดีคืออะไร ใครได้รับประโยชน์บ้าง เป็นต้น”

สำหรับ กรอบแนวทางการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจการเกษตรพิเศษ อาจจะมีได้ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) หรือ ภาคเหนือ 1 แห่ง หรือ 2 แห่ง จะส่งสินค้าไปที่ภาคตะวันออก เป็นไปได้หมด ขึ้นอยู่กับการศึกษาวิจัย โดยจะใช้งบประมาณของปี 2564 จะหารือกับ สวก.ให้จบในไตรมาส 2 เพื่อ สรุปว่าจะให้ไตรมาสงานวิจัย กรอบการศึกษา ยกทาบอะไร และไตรมาสที่ 3 จะส่งแนวคิดให้กับนักวิจัยไปศึกษา อยากรจะให้แล้วเสร็จไม่เกิน 6 เดือน เพื่อให้ได้ข้อเสนอออกมาในปลายปีงบประมาณ ●



ผู้ช่วย ศ.ดร.จตุรงค์
จันทร์สีทิศ

ม.มหิดล กาญจนบุรี ปลูกมะเขือเทศอัจฉริยะ นวัตกรรมพัฒนาเกษตร

ผู้ช่วย ศ.ดร.จตุรงค์ จันทร์สีทิศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการโรงเรียนปลูกมะเขือเทศอัจฉริยะ ระบบ Smart Grobot (Agrointelligent) เปิดเผยว่า ขณะนี้ที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้มีการดำเนินการจัดทำโรงเรียนปลูกมะเขือเทศอัจฉริยะ ระบบ Smart Grobot (Agrointelligent) ซึ่งเป็นมะเขือเทศที่ผลิตด้วยระบบอัจฉริยะ คือควบคุมสภาพการผลิตการให้น้ำ ให้น้ำตามความต้องการของพืช และรวมไปถึงกระบวนการ Post-harvest ที่มีการตรวจสอบความหวาน ให้ได้ความหวานและกรดตามมาตรฐานบริษัทเอกชนประเทศญี่ปุ่น โดยเครื่องตรวจสอบรสชาติทุกผล ก่อนส่งเข้าตลาด โดยโรงเรียนดังกล่าวดำเนินการไปแล้วกว่า 90 ไร่แล้ว ซึ่งเป็นการต่อเนื่องจากศูนย์ความร่วมมือทางการวิจัยและฝึกอบรมด้านการปลูกพืชในโรงเรียนของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มีเป้าหมายในการยกระดับกระบวนการผลิตพืชมูลค่าสูง

โดยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านต่างๆ ทั้งเทคโนโลยีชีวภาพ การเกษตร วิศวกรรม และ IoT เพื่อใช้ในโรงเรียนผลิตมะเขือเทศคุณภาพสูง ที่เริ่มพัฒนาโดยบริษัท JNC Corporations จากประเทศญี่ปุ่น แนวคิดและเทคโนโลยีดังกล่าวได้นำมาทดสอบในประเทศไทยด้วย การสนับสนุนเทคโนโลยี smart farm ของบริษัท อะโกรอินเทลลิเจนซ์ จำกัด โดยโครงการนี้อยู่ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ



บริษัท JNC Corporations Japan, Nekkoya Inc. Japan, Agrointelligent Thailand

ซึ่งเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่งลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนปลูกมะเขือเทศอัจฉริยะระบบ Smart Grobot (Agrointelligent) ดังกล่าวด้วย โดยมี ผศ.ดร.ธีรวิทย์ ศิละวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์ AIC กาญจนบุรี รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ

โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ เป็นต้นแบบด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ต่อไป ระบบเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งเป็นระบบเกษตรขั้นสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่มากที่สุด รวมทั้งมีระบบการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำระบบ

AI และ IoT มาช่วยวางแผนและตัดสินใจ บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง

ทำให้สามารถคาดการณ์ผลผลิตได้อย่างแม่นยำ ช่วยลดความเสี่ยง ลดต้นทุน ลดปริมาณการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี น้ำ และลดการใช้แรงงานคน อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จึงถือเป็นโอกาสของเกษตรกรและประเทศที่จะทำให้อุตสาหกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฯลฯ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่อไป

ปิยรัชต์ จงเจริญ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 16 มกราคม 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14507

Col.Inch: 25.96 Ad Value: 23,364

ภาพข่าว: ตลาดสดคนไทย

หน้า: 7(บน)

PRValue (x3): 70,092

คลิป: ชาว-ดำ



ตลาดสดคนไทย : แกร็บ ประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานต่อความร่วมมือเปิดตัว “ตลาดสดคนไทย (Thai Fresh Market)” เพื่อช่วยสนับสนุนและเพิ่มช่องทางหารายได้ให้แก่เกษตรกรไทยและผู้ประกอบการรายย่อย และร่วมเป็นศูนย์กลางในการส่งต่อความพยายามและความตั้งใจของพี่น้องเกษตรกรและร้านค้าท้องถิ่นผ่านกระเช้าพิเศษเพื่อเทศกาลสำคัญ โดยเป็นการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรทั้งผัก ผลไม้ อาหารทะเล และเนื้อสัตว์ จัดเป็นกระเช้าพิเศษผ่าน “กระเช้าขอบคุณ” ซึ่งถือเป็นของขวัญขอบคุณคนไทยทุกคนที่ช่วยกันผ่านปีที่ยากเย็นมาได้ และเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าของร้านค้าเล็กๆ ทั่วประเทศทำให้พวกเขามีกำลังใจดำเนินธุรกิจต่อไป ซึ่งได้มีการจัดจำหน่าย “กระเช้าขอบคุณ” ผ่านบริการแกร็บมาร์ท (GrabMart) บนแอปพลิเคชันแกร็บ (Grab)

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: เสาร์ 16 มกราคม 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14507

หน้า: 4(กลาง)

Col.Inch: 90.35 Ad Value: 81,315

PRValue (x3): 243,945

คลิป: ขาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

บุคคล แนวหน้า

เต็มไปด้วยสาระและข้อเท็จจริงคือ หนังสือพิมพ์แนวหน้า
ทุกบรรทัดตรงไปตรงมา...■■ อากาศหนาวมาแล้วหลายวัน ซึ่งถ้า
เป็นปกติเหมือนปีก่อน ๆ โน่น ใน กทม. หนุ่มสาว ก็จะกระดึกระด๊า
สวมเสื้อหนาวสวย ๆ งาม ๆ มาเดินจูงสายอวดโฉมกัน...■■ แต่ความ
รู้สึกในเรื่องหนาว ๆ ของปีนี้แฝงไปด้วยความหดหู่ ลานเบียร์ต่าง ๆ
ที่มักจะผุดโผล่ลมหนาวในฤดูกาลนี้ก็จะกลายเป็นลานร้าง เนื่องจาก
ถูกทางการควบคุมไว้เพื่อไม่ให้เป็นตัวแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19...■■
จะผ่อนคลายงานบันเทิงเมื่อไหร่ก็ต้องรอหลัง 31 มกราคมโน่น
ถ้าอาการไม่ดีอาจต้องว่าหวู่ไปถึงวันวาเลนไทน์หรือเทศกาล
สงกรานต์ก็ยังไม่รู้ได้ ลูกจ้างพนักงานธุรกิจคนกลางคืนจะนอน
ท้องก๊วไปอีกนานแค่ไหนก็ไม่มีใครทราบ...■■ ชายหาดพัทยาที่เคย
คึกคักด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ บัดนี้ต้องมีอัน
เจียบเหงาซบเซา ปลอຍให้ “ปูลม” โผล่ขึ้นมาอนฝั่งแดดแทนแหม่ม
จากยุโรป...■■ คล้ายๆ กับบรรยากาศที่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ผู้ประกอบ
การร้องจ๊าก แม่ค้าขายโรตี่ ชายหาดนพรัตน์ธารา จ.กระบี่ ยังขึ้นป้าย
หยุดขายชั่วคราว...■■ ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เพื่อนบ้าน
ของไทยก็เจียบเจียบคล้ายเมืองร้าง เพราะทางการมาเลเซียสั่งล็อกดาวน์
ไปหลายวันแล้ว...■■ ก็อย่าเพิ่งดีใจกับการเยียวยารอบใหม่ จ่าย
3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน เฉพาะที่กินแห้วแน่นอนแล้ว คือ
ข้าราชการ และลูกจ้างในระบบประกันสังคม ในส่วนอื่นมีลุ้นทั้งหมด
ประมาณ 35 ล้านคน แต่ก็ยังถกเถียงกันว่าจะช่วยทั่วประเทศหรือแค่
จังหวัดที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น ต้องรอดูคณะรัฐมนตรีชี้ขาดในวันที่
19 มกราคมนี้...■■ บรรทัดนี้มาดูการเมืองท้องถิ่นได้ขยับเนื้อขยับตัว
อีกรอบเพราะ ครม.ไฟเขียวเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาล
โดยคาดว่าจะกบัตร์ในวันที่ 28 มีนาคม...■■ ส่วน กรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยา ให้ออกไปก่อน กระนั้นก็ตาม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: เสาร์ 16 มกราคม 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14507

หน้า: 4(กลาง)

Col.Inch: 90.35 Ad Value: 81,315

PRValue (x3): 243,945

คลิป: ขาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

ผู้ว่าฯกทม. คนปัจจุบันส่งสัญญาณชัด จะลงชิงตำแหน่งดังกล่าวอีกหน...
เมื่อถามว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร. ก็จะลงสมัครผู้ว่าฯกทม.ด้วยหรือไม่ พล.ต.อ.อัศวิน ตอบว่า “เขาก็โทร.มาหารือ ถามผมว่าลูกพี่เอาใจ ผมก็บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจ”
“มือปราบ” มองว่า ทั้ง พล.ต.อ.อัศวิน และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ คงไม่กล้าชนกันในสนาม กทม. เพราะจะพังยับเยินทั้งคู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะยอมถอยให้ใคร??? และที่สำคัญขึ้นอยู่กับว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จะเลือกใคร... แต่ถ้าให้ถามใจ บิ๊กตู-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม คำตอบคือ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง คนเดียวเท่านั้น เพราะทั้ง พล.อ.ประยุทธ์-พล.ต.อ.อัศวิน แน่นปึก มาแต่โบราณกาล อีกทั้ง เมื่อ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร พันแก้วผู้ว่าฯกทม. ทางนายกฯบิ๊กตู ก็เป็นคนโทร.เชิญ พล.ต.อ.อัศวิน ขณะเป็นรองผู้ว่าฯกทม. ขอให้เป็นผู้ว่าฯกทม.เต็มตัว...
ฯพณฯ ขวัญ หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้ลงนามในประกาศรัฐสภา เรื่องแต่งตั้งกรรมการสมานฉันท์ แล้ว ประกอบด้วย 1.พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล 2.นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ โควตา พรรคประชาธิปัตย์ 3.นายนิโรธ สุนทรเลขา 4.นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 5.นายวัลลภ ตังคณานุก์ชัย 6.นางจวีรัตน์ เกษตรสุนทร 7.นายสุริชัย หวันแก้ว 8.นายวันชัย วัฒนศัพท์ 9.นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง 10.นายนิรุฒ ถึงนาค 11.นายวิโรจน์ ลิ้มไขแสง...
ท่ามกลางกระแสข่าวว่าคณะกรรมการชุดนี้จะประชุมกันในวันที่ 18 มกราคม เพื่อเลือกบุคคลที่จะมาชิงเป็นประธาน ก็ต้องจับตาต่อว่าจะเดินหน้ากันอย่างไรเพราะ รายชื่อทั้งหมดไม่มีฝ่ายค้าน ไม่มีมือบ่มุ้งมิ้ง ปลดแอก เข้าไปร่วม...
หันไปดูพรรคเพื่อไทย สมาชิกลาออกไปหลายคนนำโดย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และล่าสุดก็มีคนเข้ามาทดแทนคือ สุธรรม แสงประทุม อดีต รมช.มหาดไทย ภูมิใจ แสงประทุม บุตรชาย และกิตติ ลิ้มสกุล นักวิชาการอิสระ-นักเศรษฐมิติระดับโลก ผู้เริ่มความคิดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงการ OTOP เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคดาว...
สุธรรม แสงประทุม คือนักสู้ในตำนานคนสำคัญร่วมกับ ชานี ศักดิ์เศรษฐ์ สุชา จุลเพชร คนหนุ่มไฟแรง ต่อกรกับพรรคประชาธิปัตย์ในยุคโบราณ ในสนามเลือกตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชมาหลายยก ที่ทำเอาหมอผีปชป. ถึงกับหนาวเหน็บ... แต่เมื่อน้ำแยกสายไผ่แยกกอ สู้กันไป

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: เสาร์ 16 มกราคม 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14507

Col.Inch: 90.35

Ad Value: 81,315

หน้า: 4(กลาง)

PRValue (x3): 243,945

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

มาเหนื่อยทั้งสองฝ่าย กลุ่มนกกางแอนเมืองคอนจึงต้องยุบวง...
ก้านัน สุเทพ เทือกสุบรรณ นำ ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ เข้าค่าย ปชป.
ไม่ต้องสู้รบกันให้เหนื่อยอีก ส่วน ทักษิณ ชินวัตร ก็หอบหัว สุธรรม
แสวงประทุม เข้าไปเป็น สส.กทม. พรรคไทยรักไทย ได้สำเร็จ และ
ไม่เคยทิ้งกัน งานนี้มีสนุก และเป็นสัญญาณว่าคนแดนไกลยังไม่
วางมือทางการเมือง... หันไปดู ปชป.ในขณะนี้ทุกอย่างลงตัว
หัวหน้า จุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ ทำงาน
หามรุ่งหามค่ำเป็นที่ไวใจของ นายกฯประยุทธ์ ถึงมอบหมายให้
ดูแลเศรษฐกิจฐานรากช่วยแก้ไขวิกฤติไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกับ
เลขาฯเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ทางนายกฯส่งไลน์ให้กำลังใจ
ตัวเข้มทำงาน และสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 นี้ ที่ไม่ว่าอะไรจะเกิด
ขึ้นอนาคตข้างหน้าจะเป็นเช่นไร แต่รับประกันได้ว่าคนไทยมีข้าว
รับประทานครบ 3 มื้อเพราะกระทรวงเกษตรฯของไทย คือ
คลังอาหารของโลก... สวัสดิ์ครับ

มือปราบ

ยกมาตรฐานสินค้าเกษตร-อาหาร

มกอช.ตัวเข้ม 8 คอร์สรับ New Normal



ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางด้าน มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ภารกิจหลักคือ การกำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบรับรอง ควบคุม และส่งเสริม มาตรฐานสินค้าเกษตร ตั้งแต่กระบวนการ ผลิตจนถึงผู้บริโภค เพื่อยกระดับ คุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของ ไทยให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและ ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ปีนี้ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดย นาย พิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการ มกอช. มีนโยบายเน้นหนักเรื่องการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรผู้ทำหน้าที่เป็น ผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรอง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ ทั่วไป ในการตรวจประเมินตามมาตรฐาน สากลและมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) เพื่อให้สอดคล้องกับการถ่ายโอนภารกิจด้าน การตรวจสอบและรับรองคุณภาพของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ด้าน ได้แก่ งานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติ งาน รับรองมาตรฐาน GAP และ งานรับรองมาตรฐาน GMP มกอช. โดยกองส่งเสริมมาตรฐาน

ช่วยกันคิด

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

(กสม.) จึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม พัฒนาผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน สากลและมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.หลักสูตร ผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ระบบบริหารงานคุณภาพ CQI and IRCA Certified ISO 9001 : 2015 QMS Lead Auditor Training (PR328 Course Specification) (Course Reg No : 18126) จำนวน 2 รุ่น

2.หลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบ ควบคุมภายในแบบกลุ่มตามมาตรฐาน สินค้าเกษตร เรื่อง หลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001-2556) (Internal Control System for Food Crop Auditor)

3.หลักสูตรการตรวจประเมินตาม มาตรฐานพืชอาหาร ภายใต้หลักการ มาตรฐาน ISO 19011 : 2018 (Food Crop Auditing Course In accordance

with ISO 19011 : 2018 Guidelines for Auditing Management Systems)

4.หลักสูตรข้อกำหนดและการตรวจ ประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1 : 2015 (ISO/IEC 17021-1 Introduction and Internal Auditor)

5.หลักสูตรข้อกำหนดและการ ตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน

ISO/IEC 17020 : 2012 (ISO/IEC 17020 Introduction and Internal Auditor)

6.หลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติ ที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด (มกษ.9047-2560)

7.หลักสูตรหลักการทั่วไปเกี่ยวกับ สุขลักษณะอาหาร การปฏิบัติทาง สุขลักษณะที่ดี และระบบการวิเคราะห์ อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (GHP/HACCP) จำนวน 2 รุ่น

และ 8.หลักสูตรข้อกำหนดและการ ตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO/ IEC 17065 : 2012 (ISO/IEC 17065 Introduction and Internal Auditor) รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง

ทั้งหมดนี้จะดำเนินการภายใต้ “โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินตาม มาตรฐานสากลและมาตรฐานสินค้า เกษตร” เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนา ศักยภาพ และเพิ่มจำนวนบุคลากร ด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ให้เพียงพอต่อความต้องการในการ ขอรับรองมาตรฐานของเกษตรกร รวมถึง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการถ่ายโอน ภารกิจ

โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงทักษะและ เทคนิคต่าง ๆ ในการตรวจประเมิน และสามารถนำหลักการพื้นฐานด้าน การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/บทความ

วันที่: จันทร์ 18 - พุธ 20 มกราคม 2564

ปีที่: 43

ฉบับที่: 5324

หน้า: 16(ล่าง)

Col.Inch: 58.50

Ad Value: 78,975

PRValue (x3): 236,925

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ช่วยกันคิด: ยกมาตรฐานสินค้าเกษตร-อาหาร

ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานได้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและยกระดับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและความ
น่าเชื่อถือ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์
ปัจจุบันที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระลอกใหม่ เป้าหมายหลักเพื่อเสริม
สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร
ในยุค new normal ให้กับผู้บริโภค
และประเทศคู่ค้า

ข่าวสิ้น ยานยนต์



'ฟอร์ด' เต็มฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่

นายวิจิต ว่องวัฒนาการ กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย เปิดเผยว่า ฟอร์ด ประเทศไทย ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและพันธมิตร เดินหน้าขับเคลื่อน



วิจิต ว่องวัฒนาการ

เกษตรกรยุค 4.0 เปิดตัวโครงการ “ฟอร์ดเต็มฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Moves Her Business)” เชิญชวนเกษตรกรหญิงอายุไม่เกิน 45 ปี ที่เป็น Young Smart Farmer หรือสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั่วประเทศ หรือเกษตรกรทั่วไป ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเอง หรือเป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมส่งวิดีโอ บอกเล่าเรื่องราวการทำงานเกษตรของตนเอง พร้อมแนวทางการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ โดยมีรถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ เป็นส่วนหนึ่ง

ในการช่วยพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น เพื่อชิงรางวัลเงินทุนสนับสนุนไปต่อยอดธุรกิจมูลค่าสูงสุด 100,000 บาท และสิทธิพิเศษในการทดลองขับฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่ นาน 3 เดือนสำหรับผู้ชนะกิจกรรม

Thai Fresh Market

“แกร็บ”

27

หนุนเกษตรกร
สร้างรายได้

Thai Fresh Market

‘แกร็บ’ หนุนเกษตรกรสร้างรายได้

หลังจากแกร็บ ประเทศไทย เริ่มโครงการ Grab Loves Farmers เปิดตัว “ตลาดเกษตรกร” เพื่อช่วยสนับสนุนและเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเพิ่มบริการขนส่งและจัดจำหน่ายผลไม้คุณภาพส่งตรงถึงมือของผู้บริโภคในราคาถูกลง ผ่านบริการ แกร็บมาร์ท (GrabMart) บนแอปพลิเคชันแกร็บ (Grab) ช่วงปี 2563 ภายใต้วางความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ล่าสุดได้เปิดตัว “ตลาดสดคนไทย” (Thai Fresh Market) ผ่านบริการแกร็บมาร์ท เพื่อช่วยสนับสนุนและเพิ่มช่องทางหารายได้ให้แก่เกษตรกรไทยและผู้ประกอบการรายย่อย ด้วยการเป็นตัวกลางในการส่งต่อความพยายามและความตั้งใจของเกษตรกรและร้านค้าท้องถิ่น โดยเป็นการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรทั้งผัก ผลไม้ อาหารทะเล และเนื้อสัตว์ จัดเป็นกระเช้าพิเศษเพื่อเทศกาลสำคัญ “กระเช้าขอบคุณ” เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าของร้านค้าเล็ก ๆ ทั่วประเทศไทยให้มีกำลังใจดำเนินธุรกิจต่อไป



“อลงกรณ์ พลบุตร” ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สังเกตเห็นถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อกลุ่มเกษตรกรชาวประมง และผู้ประกอบการรายย่อยของไทย โดยพบว่าภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 หดตัวร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับปี 2562 ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีการผลักดันนโยบายต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอดคล้องกับทิศทางการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ นโยบาย “การตลาดนำการผลิต” ตามยุทธศาสตร์การตลาด ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการเพิ่มช่องทางตลาดให้หลากหลาย ทั้งในรูปแบบตลาดออนไลน์ แพลตฟอร์มรายสินค้าเพื่อรองรับ new normal ตลาดออฟไลน์ โมเดิร์นเทรด (modern trade) รถโมบายตลาดสด ตลาดชุมชน คาราวันสินค้า เกษตรพันธสัญญา และเคาน์เตอร์เทรด จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจผู้ซื้อกับ

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: ดีไลฟ์/ซีเอสอาร์-เอชอาร์

วันที่: จันทร์ 18 - พุธ 20 มกราคม 2564

ปีที่: 43

ฉบับที่: 5324

หน้า: 28(บนขวา), 27

Col.Inch: 64.43

Ad Value: 86,980.50

PRValue (x3): 260,941.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: Thai Fresh Market 'แกร็บ'หนุนเกษตรกรสร้างรายได้

ผู้ชาย เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจ

“ถือเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร

วางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตควบคู่ไปกับการส่งเสริมช่องทางการขายรูปแบบดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของภาครัฐอย่าง DGTFarm.com และได้รับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องจากพันธมิตรในภาคเอกชนอย่าง แกร็บ ประเทศไทย สานต่อโครงการตลาดสดคนไทย (Thai Fresh Market) เพื่อร่วมกันส่งเสริมการกระจายสินค้าทางการเกษตรและประมง สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นผ่านการขยายช่องทางการตลาดผ่านบริการแกร็บมาร์ท (GrabMart)”

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวมีร้านค้าเข้าร่วมหลายร้อยร้านค้าจาก 7 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ ผลผลิตทางการเกษตรจากตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดมหานาค ตลาดยิ่งเจริญ โดยจำแนกสินค้าทั้งหมดออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ อาหารทะเล เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ ข้าวเบเกอรี่ ดอกไม้ และตลาดสด

นอกจากนี้ ผู้ให้บริการสามารถเลือกซื้อกระเช้าขอบคุณ ได้จาก 23 ร้านค้าตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มกราคม 2564

ด้าน “**จันต์สุตา ธนาณิตยะอุดม**” ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด แกร็บ ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า แกร็บ ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนำ มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนไทย จึงได้สานต่อความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยสนับสนุนภาคการเกษตรและการประมง พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤต เดินหน้าเข้าสู่ยุคธุรกิจดิจิทัลผ่านบริการ ตลาดสดคนไทย (Thai Fresh Market) บนแกร็บมาร์ท (GrabMart)

หวังว่าจะช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด และเชื่อมโยงการเข้าถึงผู้บริโภคที่มีความหลากหลายผ่านแพลตฟอร์มของแกร็บ (Grab) จะช่วยส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วทั้งประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

'ปศุสัตว์' ออกโรงโตข้าวปลอม มั่นใจสินค้าปลอดภัยไร้โควิด

จากการที่มีข่าวในสื่อออนไลน์ว่า “พบการระบาดของโรคโควิด-19 ลามเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม โดยเวลานี้โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครบางแห่งมีผู้ติดเชื้อ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของคู่ค้าและกระทบต่อการส่งออกสินค้าอาหารของไทย” นั้น

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยอาหาร โดยเฉพาะสินค้าปศุสัตว์ ทั้งอาหารเพื่อคนบริโภคและอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น โดยโรงงานที่กรมปศุสัตว์ได้เข้าไปกำกับดูแลความปลอดภัยในกระบวนการผลิต มีจำนวนทั้งหมด 454 โรงงาน แบ่งเป็น โรงงานผลิตอาหารเพื่อคนบริโภค จำนวน 373 โรงงาน และโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงจำนวน 81 โรงงาน ซึ่งโรงงานทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์จะมีเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์คอยตรวจสอบความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิต

โดยสถานการณ์จนถึงปัจจุบันยังไม่พบรายงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรด้านปศุสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นในระดับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงเชือดและแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เนื่องจากการบังคับใช้มาตรการรองรับการระบาดโรคโควิดในอุตสาหกรรมอาหารที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์ หลักๆ จะเน้นใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) คน-มุ่งเน้นเรื่อง



สุขอนามัยส่วนบุคคล และการเว้นระยะห่างทางสังคม 2) สถานที่ผลิตให้รักษาความสะอาดเรียบร้อย ตามหลักสุขอนามัยที่ดีในการผลิต ร่วมกับการควบคุมกระบวนการผลิต และ 3) สินค้า มีการตรวจสอบประสิทธิภาพในการควบคุมความปลอดภัยอาหารอย่างเข้มงวด ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ การแปรรูป การเก็บรักษา และการขนส่งสินค้าเพื่อป้องกันการปนเปื้อน สอดรับกับนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในสินค้าปศุสัตว์ให้มากยิ่งขึ้น กรมปศุสัตว์ได้มีการเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ครอบคลุมเนื้อเป็ด ไก่ สุกร โค และแพะ ซึ่งเป็นอาหารเพื่อคนบริโภค รวมถึงอาหารกระป๋อง และอาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อทำการเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิดในผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีการส่งตัวอย่าง

สินค้าปศุสัตว์วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแล้ว 1,212 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์เป็นลบทั้งหมด ดังนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ได้มีการสำรวจและรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่โรงงานผลิตอาหารทุกวัน เพื่อทำการประเมินความเสี่ยง และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสินค้าปศุสัตว์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์ปลอดภัยไร้โควิด-19 โดยโรงงานที่ตรวจพบว่ามีแรงงานติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงงานแห่งนั้นต้องหยุดทำการผลิตทันทีเพื่อทำการล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการแก้ไขและป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนที่จะพิจารณาอนุญาตให้ผลิตและส่งออกได้ ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ต้องขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการรับแรงงานเข้าทำงาน

โดยต้องมีการตรวจสอบประวัติและคัดกรองโรคก่อนรับเข้าทำงาน รวมถึงให้ความสำคัญกับแรงงานในการดูแลสุขภาพ ความเป็นอยู่ ที่พักอาศัย และมีมาตรการไม่ให้พาญาติหรือคนนอกที่ไม่ทราบประวัติเข้ามาพัก หรือเยี่ยมเยียน รวมถึงให้การสนับสนุนการตรวจหาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มคนงาน ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการควบคุมโรคติดต่อ หากตรวจเจอผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้องดำเนินการคัดแยกคนงานดังกล่าวออกจากพื้นที่การผลิตที่สัมผัสอาหารและมีการดำเนินการกับอาหารที่ผลิตออกมาแล้ว และดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยภายใต้สถานการณ์นี้ โรงงานและสถานประกอบการผลิตอาหารเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ถ้าหากมีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโรงงานก็จะทำให้การดำเนินงานสะดุดหรือมีผลต่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ จึงขอให้ทุกคนช่วยกันเราจะจึงจะสามารถป้องกันโรคนี้ได้

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพล.) กรมปศุสัตว์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 3134

ชื่อนมโรงเรียน ช่วยผู้เลี้ยงโค

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยเมื่อวันที่ 16 ม.ค. ว่า ความคืบหน้าการดำเนินการโครงการขยายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนม และผลิตภัณฑ์นม ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ ภายในกรอบวงเงิน 1.47 พันล้านบาท เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2564 ล่าสุดได้รับรายงานจาก น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) ว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการมีความคืบหน้าตามกำหนด โดยเฉพาะร่างหลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิโครงการฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และกำลังส่งเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ที่มี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนประกาศเป็นหลักเกณฑ์ “ดังนั้น คาดว่าในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้จะสามารถดำเนินการจัดซื้อและทำสัญญากับผู้ประกอบการ เพื่อให้จัดส่งนมไปยังโรงเรียนต่างๆ ได้ตามการจัดสรรพื้นที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนนมเพื่อเด็กและเยาวชน ระดับกลุ่มพื้นที่ทั้ง 5 กลุ่ม นักเรียนทั้ง 7 ล้านคนทั่วประเทศ จะได้ดื่มนมโรงเรียนเพิ่มอีกคนละ 30 กลัอง รวมเป็นจำนวน 200 ล้านกลัอง ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้อย่างแน่นอน เบื้องต้น อธิบดีกรมปศุสัตว์รายงาน ว่า คาดว่าราคารานนมกลัองจะไม่เกิน 7 บาท โดยขอให้ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการร่วมเสียสละด้วย ขณะนี้ผมได้สั่งการให้เร่งดำเนินการให้ทุกขั้นตอนแล้วเสร็จโดยไว เพราะต้องการให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด” นายเฉลิมชัยกล่าว

การเงินธนาคาร

Money and Banking
Circulation: 200,000
Ad Rate: 65,000

Section: -/-

วันที่: ศุกร์ 1 - อาทิตย์ 31 มกราคม 2564

ปีที่: - ฉบับที่: 465

จำนวนหน้า: 0.25 Ad Value: 16,250

คอลัมน์: SOCIETY: เกษตรเพื่อการส่งออก

หน้า: 166(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 48,750

คลิป: สีสี่

SOCIETY



เกษตรเพื่อการส่งออก

▶ พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ขวา) กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า (EXIM BANK) ชาตรี บุญนาค (ที่ 3 จากขวา) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บุญชัย เบญจรงค์กุล (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนักรักบ้านเกิด ชารัต เมห์โรทรา (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ร่วมแสดงความยินดีกับเกษตรกรที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดเกษตรกรสำนักรักบ้านเกิด ประจำปี 2563 โดย EXIM BANK พร้อมให้การสนับสนุนทั้งด้านความรู้ การเงิน การให้คำปรึกษาและจับคู่ธุรกิจ เพื่อยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานโลก